

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, góp phần nâng cao chất lượng báo chí

16:27 11/10/2016

Tác giả: Phạm Thùy Dung

Ngày 8/10 Hội Nhà báo tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021.



Đồng chí Trần Bá

Dung dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ, Trưởng Đoàn HNBNV cùng đại diện UBND tỉnh, các Ban, Sở, ngành của tỉnh Sơn La; các ban, đơn vị HNBNV, Hội Nhà báo các tỉnh: Điện Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Nam; Lãnh đạo các cơ quan báo, đài và các CQT báo đài Trung ương cùng toàn thể hội viên HNB tỉnh Sơn La.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Lãnh đạo tỉnh Sơn La, trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hội luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; xây dựng 10 chuẩn mực đạo đức người làm báo theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp

với Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí HNBVN tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên; các Chi hội tổ chức các lớp huấn luyện chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng báo chí theo đặc thù từng cơ quan báo chí.

Hội thường xuyên duy trì và thực hiện các giải báo chí hàng năm với sự tham gia của đông đảo hội viên; triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao cho hàng trăm tác phẩm đạt yêu cầu theo quy định của Trung ương Hội; không ngừng kiện toàn, củng cố tổ chức Hội, quy trình quản lý công tác phát triển hội viên và các hoạt động xã hội, từ thiện.



đạo HNBVN, Lãnh đạo Tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành HNB tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Sơn Hải

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất, trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La cần tập trung đổi mới, tăng cường phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn, hướng vào mục tiêu xây dựng đồng bộ và chất lượng hoạt động cũng như chuyên môn nghiệp vụ của hội viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội để Hội thực sự là nơi thu hút tập hợp hội viên. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động Hội, góp phần nâng cao chất lượng báo chí phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền, xây dựng tỉnh Sơn La vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Bá Dung đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Sơn La trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí lưu ý, sắp tới Luật Báo chí 2016 sẽ chính thức có

hiệu lực, hoạt động Hội ở địa phương cần bám sát những nội dung của Luật liên quan trực tiếp đến công tác hội viên, quản lý báo chí, nhất là xây dựng và thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo phù hợp với Luật Báo chí mới; đòi hỏi các cấp hội vượt qua thách thức, hoạt động hiệu quả, năng động hơn.

Đồng chí Trần Bá Dung mong muốn Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức và phong cách, tư tưởng, đặc biệt là học tập và làm theo phong cách làm báo Hồ Chí Minh, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp người làm báo; phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng, của báo chí tỉnh Sơn La, nơi ra đời tờ báo Suối Reo trong nhà tù Sơn La; xây dựng, kiện toàn về tổ chức Hội, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Hội; nâng cao kỹ năng và kiến thức của cán bộ làm công tác Hội; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của hội viên nhà báo, mở rộng các hình thức giao lưu học hỏi, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí.



Đồng chí Nguyễn

Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã tiếp và làm việc với Đoàn HNBVN.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Sơn La lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 11 đồng chí do đồng chí Lê Huy Nghĩa, Tổng Biên tập Báo Sơn La, chủ tịch HNB tỉnh khóa V, làm Chủ tịch.

* Trước đó, chiều 7/10, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do TS Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Sơn La. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã

tiếp và làm việc với Đoàn./.

Nguồn: HNBN

Link bài viết: <https://nguoiambao.vn/doi-moi-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-hoi-gop-phan-nang-cao-chat-luong-bao-chi>